

Số: 784/ĐHTDM-TC

Bình Dương, ngày 04 tháng 12 năm 2023

V/v góp ý Lần 3 dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đã được các đơn vị, cá nhân thuộc Trường đóng góp, điều chỉnh 02 lần, cụ thể (1) Lần 1 được thể hiện qua văn bản số 647/ĐHTDM-TC ngày 26/10/2023; (2) Lần 2 thể hiện qua Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo tập thể lãnh đạo mở rộng cấp Trường ngày 10/11/2023.

Sau khi các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến, đơn vị soạn thảo đã tổng hợp trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị. Nhằm hoàn thiện dự thảo theo đóng góp của các lãnh đạo đơn vị, người lao động thuộc Trường trước khi lấy ý kiến thành viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường (Lần 3).

*** Hình thức lấy ý kiến góp ý dự thảo:**

- Giao Phòng Truyền thông đăng tải nội dung Dự thảo (Lần 3) lên Website <https://tdmu.edu.vn/> để cán bộ, viên chức, người lao động đóng góp ý kiến dự thảo.

- Các đơn vị thuộc trường tổ chức triển khai họp lấy ý kiến góp ý bằng **hình thức trực tiếp hoặc Online** (đối với các đơn vị có chức năng đào tạo chỉ tổ chức góp ý với tập thể lãnh đạo đơn vị gồm: Trường, phó các Khoa, Viện; Giám đốc, phó giám đốc chương trình đào tạo; Chánh văn phòng là thư ký cuộc họp); cách thức góp ý kiến **bằng văn bản riêng** hoặc **sửa chữa trực tiếp trên văn bản** (nếu in thành bản cứng thì sửa chữa, góp ý bằng bút mực đỏ; nếu sửa chữa, góp ý trên bản mềm thì phải bôi màu đỏ đối với những phần cần bỏ đi, bôi màu xanh đối với những chữ, ý thêm vào). Các ý kiến góp ý gửi về Phòng Tổ chức (hình thức trực tiếp bằng bảng giấy có xác nhận của lãnh đạo đơn vị hoặc qua email tccb@tdmu.edu.vn) kèm theo Biên bản cuộc họp (theo mẫu đính kèm) góp ý Dự thảo (Lần 3) **trước ngày 08/12/2023** để Ban giám hiệu tiếp thu, điều chỉnh Dự thảo, tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng trường.

Trên đây là văn bản tổ chức góp ý kiến Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường (Lần 3), Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc trường quan tâm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG



TS. Nguyễn Quốc Cường